



PETROLIMEX

"V/v: Giải trình v/v chậm CBTT
báo cáo thường niên 2022"

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Công văn số 903/SGDHN-QLNY ngày 04/5/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v giải trình có dấu hiệu vi phạm quy định về CBTT BCTN năm 2022 với Sở GDCK Hà Nội.

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC) xin giải trình v/v chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Công ty với lĩnh vực kinh doanh chính là bán buôn, bán lẻ, vận tải xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu phục vụ cho mọi nhu cầu tiêu dùng của xã hội đã liên tục gặp rất nhiều khó khăn do phải chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Vì vậy việc đưa ra các chiến lược kinh tế nhằm duy trì hoặc tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay luôn là yêu cầu cấp thiết cần được ưu tiên của mỗi doanh nghiệp.

Với một số lý do khách quan phát sinh mới trong giai đoạn từ tháng 03 năm 2023 đến giữa tháng 04 năm 2023, Công ty đã tập trung toàn bộ nguồn nhân lực để kịp thời tổng hợp chính xác các số liệu quản trị và đánh giá được các yếu tố kinh tế - chính trị có thể ảnh hưởng đến các nội dung chiến lược được đề xuất thông qua trong kỳ tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 nên không tránh khỏi việc bỏ sót trong một số hoạt động tuân thủ theo quy định. Thêm nữa, Công ty cũng chịu sự biến động về mặt nhân sự, khi có sự thay đổi một số nhân sự chuyên trách nhưng còn hạn chế trong việc phối hợp xử lý thông tin báo cáo tài chính kịp thời, dẫn đến việc công bố thông tin chưa đúng thời hạn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty xin được giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về vấn đề công bố thông tin không đúng thời hạn.

Hiện tại, Công ty cũng đã kiện toàn bộ máy tổ chức và đã khắc phục các vấn đề theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái